Cofnodion Cyngor Cymuned Caerhun a gynhaliwyd Nos Lun 27 o Fehefin 2016 am 7.30yh
 
	Cadeirydd:
	
	Geraint Davies 

	Presennol:
	
	Jimmy Logan, Tom Roberts, Colin Jones, Goronwy Edwards, William Hugh Roberts, Eryl Roberts a’r clerc



	Ymddiheuriadau:
	
	Cledwyn Griffiths, Terry Evans, Dewi Jones, Gwynfor Evans, Rhun Edwards, Dewi Vaughan Jones, Robert Robert



	Cofnodion:
	
	Darllenwyd y cofnodion a chytunwyd eu bod yn gywir. 



	Materion yn Codi:
	
	Ffordd Perthi: - Hysbysodd y clerc bod angen ail drefnu’r pwyllgor safle, cytunodd y pwyllgor i wneud trefniadau eu hunain. 


	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	Ar y Bwrdd:
	
	Adroddiad Blynnyddol yr Ombwdsmon 



	Cynllunio:
	
	NP4/12/204A: - Dim gwrthwynebiad. 



	Llythyrau:
	
	Darllenodd y cadeirydd llythyr gan y Parc Cenedlaethol ynlgŷn â Noson i Cynghorau Tref a Chymuned, hysbysodd Goronwy Edwards fod o’n mynychu a’r rhan Cyngor Henryd.  

Darllenodd y cadeirydd llythyr gan y Swyddfa Bost ynlgŷn â gwasanaeth newydd yn Rowen. 



	Ariannol:
	
	Aelodaeth Society of Local Council Clerk: - Cytunwyd ail ymaelodi.

Archwiliad Mewnol: - Darllenodd y clerc ymateb Nia Jones i’r archwiliad mewnol sef bod angen gwneud fwy o cynllun er mwyn cytuno’r precept.

Arwyddodd y cadeirydd a’r clerc dogfennau’r archwiliad a’r cyfrifon. 



	Unrhyw Fater Arall:

	
	Bins a Ailgylchu: - Hysbysodd Goronwy Edwards fod CBSC yn bwriadu newid casgliadau’r bins i unwaith y mis o mis orffennaf, eglurodd Goronwy Edwards y buasai mwy o wybodaeth yn gael eu rhannu gyda trigolion. 

Hendy: - Hysbysodd William Hugh Roberts fod nifer o drigolion Hendy yn cwyno am  llygod mawr, cytunodd y clerc i gysylltu a CBSC. 

Torri Ochrau’r Ffyrdd: - Hysbysodd Goronwy Edwards fod CBSC wedi dechrau torri ochrau’r ffyrdd, er hynny roeddynt wedi blaenioraethu corneli a crossroads, felly awgrymodd Goronwy Edwards fod angen gofyn i CBSC torri gweddill ochrau’r ffyrdd cyn gynted a phosib, cytunodd y clerc i gysylltu a CBSC. 



	Caewyd y cyfarfod am 8.15yh, cynhelir y cyfarfod nesaf Nos Lun 25ain o Orffennaf am 7.30yh.

	


Minutes from the Caerhun Community Council meeting held on Monday 27th June 2016 at 7.30pm 
 
	Chairman:
	
	Geraint Davies 

	Present:
	
	Jimmy Logan, Tom Roberts, Colin Jones, Goronwy Edwards, William Hugh Roberts, Eryl Roberts and clerk.


	Apologies:
	
	Cledwyn Griffiths, Terry Evans, Dewi Jones, Gwynfor Evans, Rhun Edwards, Dewi Vaughan Jones, Robert Robert




	Minutes:
	
	The minutes from the previous meeting were agreed as an accurate record. 


	Matters Arising: 
	
	Perthi Road: - It was noted the site meeting needed to be re-scheduled, the Committee agreed to make the necessary arrangements. 

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	Journals:
	
	Ombudsman Annual Report.


	Planning:
	
	NP4/12/204A: - No objections. 



	Letters:
	
	The Chairman read a letter from the National Park in relation to an open evening for Town and Community Councils, it was noted Goronwy Edwards was attending the meeting on behalf of Henryd Community Council. 
The Chairman read a letter from the Post Office in relation to the new service in Rowen. 



	Financial:
	
	Society of Local Council Clerk Membership: - The Committee agreed to renew the membership.

Internal Audit: - The clerk read the report from the internal audit, it was noted that the Committee should have an improved plan in preparation for the precept. 

The Chairman and Clerk signed the external audit and accounts. 



	Any Other Business:

	
	Bin and Recycling Collections: - It was noted CCBC planned to change the collections to monthly from July, it was noted further information would be circulated to residents.  
Hendy: - It was noted a number of residents in Hendy have complained about rats on the estate, the clerk agreed to contact CCBC.

Hedge Cutting: - It was noted CCBC had now begun cutting the hedges and grass verges, however they were prioritising corners and crossroads initially, Goronwy Edwards suggesting contact CCBC to request they cut the remaining hedges and grass verges as soon as possible too, the Clerk agreed to contact CCBC. 


	The meeting closed at 8.15pm, the next meeting was scheduled on Monday 25th July 2016 at 7.30pm.


